
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

   วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธาน        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี 
นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ          
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

      (1) กระทู้ถาม        

    1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

          1.1.1 กระทู้ถามเรื่อง เครื่องบินรบของเมียนมาได้บินรุกล้ าน่านฟ้าของ
ประเทศไทยบริเวณชายแดน อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  โดย นายศราวุธ      
เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี  พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม               
ถาม นายกรัฐมนตรี   

                                   สืบเนื่องจากกรณีที่เครื่องบินรบของเมียนมาบินเข้ามาในน่านฟ้าในพ้ืนที่ 
จังหวัดตาก ในดินแดนประเทศไทย เข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจแล้วบินออกไปเพ่ือรุกรานผู้ต่อต้านรัฐบาล
ทหารเมียนมา ซึ่งผลของการปฏิบัติภารกิจของวันนั้น ท าให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย  และเสียชีวิตทั้ง          
ชาวเมียนมาและประชาชนไทยเสียชีวิต 1 ราย ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เด็กนักเรียน
ที่ต้องวิ่งลงหลุมหลบภัย การกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยท าให้ประเทศไทย
ถูกด้อยค่าความเป็นชาติ โรงเรียนต้องสั่งปิด และประชาชนอยู่กันด้วยความหวาดระแวงในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า 
เมียนมาได้ขอโทษมาแล้ว การบินเข้ามาผ่านน่านฟ้าไทยเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศ  รัฐบาลไทย      
ต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ  โดยมีค าถาม ดังนี้ การบินเข้ามา      
ผ่านน่านฟ้าไทย มีการใช้อาวุธยิงจากฝั่งไทยใช่หรือไม่ และมีการรายงานถึงนายกรัฐมนตรีอย่างไร        
และหลังจากมีการยิงไปยังชนกลุ่มน้อยแล้วรัฐบาลไทยได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง ได้เรียกร้องให้       
ทางการเมียนมาปฏิบัติการอย่างไรบ้าง 

                                    พล.อ .ชั ยชาญ  ช้ างมงคล รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม           
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถามดังกล่าวว่า  ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ติดตามสถานการณ์สู้รบในเมียนมาอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนถ้อยแถลงของประธานอาเซียนที่
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายละเวน้จากการกระท าที่จะท าให้สถานการณ์นัน้รนุแรงมากขึ้น พร้อมกับการสนับสนุน
ให้เมียนมากลับไปสู่สถานการณ์ปกติด้วยวิธีการเชิงบวก สันติ และสร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนความ
พยายามของประชาคมระหว่างประเทศ  ในการแสวงหาทางออกสันติร่วมกัน โดยเฉพาะการผลักดันการ
ด าเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อ ของอาเซียน ไทยในฐานะที่เป็นเพ่ือนบ้านที่มีพรหมแดนติดกัน 2,400 
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กิโลเมตร ซึ่งจะได้รับผลกระทบในความขัดแย้งในประเทศเมียนมามากที่สุด ไทยปรารถนาที่จะเห็น
สันติภาพในเมียนมาให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ส าหรับการที่เครื่องบินรบของเมียนมารุกล้ าน่านฟ้าไทยนั้น 
กองทัพอากาศได้มีการเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบเรดาร์ของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศมี
หน่วยบินที่พร้อมจะขึ้นบินขับไล่ได้ในทันทีซึ่งการบินผ่านน่านฟ้าไทยนั้นคือช่วงที่เครื่องบินตีโค้งเลี้ยวหัว
กลับเมียนมา แต่รุกล้ าน่านฟ้าไทยเพียงระยะเวลาหนึ่งแล้วหายไป เมื่อจับเรดาร์กองทัพอากาศได้มีการ
เตรียมการพิสูจน์ว่าจะมีการคุกคามไทยหรือไม่ และส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นไปป้องปรามและป้องกันและ
ได้ท าการประท้วงพร้อมทั้งแจ้งเตือนผ่านทางผู้ช่วยทูตทหารเมียนมา ซึ่งกองทัพอากาศได้เพ่ิมความ
เข้มงวดการตรวจทางอากาศมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล กฎของการใช้ก าลังภายใต้
กระบวนการคิดและตัดสินใจที่เป็นแบบแผนทางการทหารที่พิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุมถึงมาตรการ
การตอบโต้ทั้งในด้านการทหารและด้านการทูต เพ่ือป้องกันสถานการณ์ไม่ให้บานปลายออกไป หน่วย
ทหารในพื้นที่ชายแดนก็ได้ประสานงานกันเพื่อให้เกิดความสันติ 

                            1.1.2 กระทู้ถามของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว           
และกีฬา 
                                    - เนื่องจากนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง        
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 

      1.1.3 กระทู้ถามเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร     
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

            ในปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 แม้จะมีการฉีดวัคซีนก็ยังมีการติดเชื้อสูงได้ ส าหรับ            
ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคเพ่ิมมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้มีรายงานตัวเลขตามความ  
เป็นจริงหรือไม่ โดยเฉพาะในโรงเรียนซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งที่เด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด -19           
ท าให้ต้องปิดสถานศึกษา กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันหรือไม่ เนื่องจากมีเด็กจ านวนมากที่ได้รับเชื้อโควิด-19 และมีวิธีในการรักษาผู้ติดเชื้อ
เหล่านั้นอย่างไร รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว รัฐบาลมี
มาตรการในการป้องกันอย่างไร   

                  นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่าการติดเชื้อของประชาชน            
ในหลายพ้ืนที่ต้องยอมรับว่าทิศทางการติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น แต่จะมีตัวเลขเท่าไรนั้น กระทรวงสาธารณสุข    
มีตัวเลข แต่การรายงานข้อมูลนั้นเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยตัวเลขจากการรายงานของ       
กรมควบคุมโรค ที่บันทึกในรายการผู้ที่ติดเชื้อและรักษาตัวที่บ้าน รวมถึงการรักษาที่หน่วยบริการ
สถานพยาบาล แบบเจอ แจก จบ ส่วนภาพรวมการติดเชื้ออยู่ที่ 2.7 แสนคน ส่วนข้อมูลรายวันตามที่      
ตรวจสอบกับ สปสช. พบว่าเมื่อวันที่  4 กรกฏาคม 2560 มีจ านวน 10,000 คน และคาดว่าจะมีตัวเลข   
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ผู้ติดเชื้อ วันละ 30,000 คน ส่วนพัฒนาการกลายพันธ์ของไวรัส BA.4 และ BA.5 พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลก
เพิ่ม 30 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับประเทศไทยก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นแต่การติด  BA.4 และ BA.5 ไม่มีอาการ
รุนแรงซึ่งสามารถดูได้จากสถิติผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจท่ีมีประมาณ 327 ราย โดยไม่มีอาการรุนแรง
เพิ่มขึ้นและอัตราครองเตียงยังมีพ้ืนที่รองรับได้ ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงสามารถกินยาสมุนไพร
ไทย หรือยาฟาวิพิราเวียร์ หรือจ่ายยาตามโรคประจ าตัว อัตราของผู ้ต ิดเชื ้อจากการติดเชื ้อจาก
ต่างประเทศ  มีไม่มากเท่ากับคนไทยติดเอง ดังนั ้น จึงรณรงรค์ต่อมาตรการสวมหน้ากากอนามัย       
ในสถานที ่ป ิด นอกจากนั ้น  ย ังแนะน าให ้ฉ ีดวัคซ ีนป้องกันโควิด -19 เข ็มกระตุ ้น  อย่างไรก็ตาม           
การฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับความสมัครใจ  

    1.2 กระทู้ถามทั่วไป 

         1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ก่อสร้างการส่งน้ าทางท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ให้กับ
เกษตรกร 6 ต าบล โดยนางบุญรื่น ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (เลื่อนมาจากการประชุม          
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 
2565) 
              การก่อสร้างการส่งน้ าทางท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ให้กับเกษตรกร 6 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลภูดิน ต าบลขมิ้น ต าบลภูปอ ต าบลไผ่ ต าบลนาจารย์ และต าบลกลางหมื่น ซึ่งไม่สามารถ     
ใช้น้ าในการท ากษตรกรรมจากชลประทานเขื่อนล าปาวได้และรอการใช้บริการน้ าจากเขื่อนล าปาว        
มาเป็นเวลา 56 ปีแล้ว นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนชลประทานเขื่อนล าป่าวจนถึงปัจจุบัน ตนได้ตั้ง        
กระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วหนึ่งครั้ง โดยได้รับทราบค าตอบจากนายประภัตร โพธสุธน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าปัจจุบันไม่นิยมการขยายคลองโดยการขุดคลอง แต่
นิยมการส่งน้ าทางท่อแทน และรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานออกส ารวจหาที่สร้างอ่างเก็บ
น้ าภายในเขต 6 ต าบล ดังกล่าว เพ่ือรอรับการกักเก็บน้ าจากการส่งน้ าทางท่อจากชลประทานเขื่อนล า
ปาว เพ่ือจะไว้ส่งน้ าทางท่อไปยังพ้ืนที่ไร่นาของพ่ีน้องทั้ง 6 ต าบล จะได้มีน้ าท าไร่ท านาอย่างทั่วถึงและ
เกิดประโยชน์สูงสุดจึงขอเรียนถามว่า 

1. การส ารวจพ้ืนที่สร้างอ่างเก็บน้ าที่กล่าวถึงในเบื้องต้น มีความคืบหน้า
ไปแล้วหรือไม่ 

                   2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจัดสรรงบประมาณให้ชลประทาน
เขื่อนล าปาวเพื่อก่อสร้างโครงการนี้แล้วหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

                   3. ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณให้แล้วจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใด 

                                     นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตอบกระทู้ถามดังกล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีเขื่อนล าปาว เป็นเขื่อนดิน ขนาดใหญ่และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสหัสขันธ์  อ าเภอค าม่วง อ าเภอยางตลาด       
อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 36 กิโลเมตร เขื่อนล าปาวเป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ า 33 เมตร    
สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2511 มีความจุ
ถึง 2,000 ล้านคิว และกระจายน้ าไปยังอ าเภอต่าง ๆ ทั้งหมด 18 อ าเภอ เป็นบางอ าเภอที่ได้รับน้ า     
จากเขื่อน เพราะเขื่อนส่งน้ าด้วยคลองขุดยาว 158 กิโลเมตร จังหวัดกาฬสินธุ์มี พ้ืนที่ประมาณ             
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4.2 ล้านไร่  ท าการเกษตรได้ 2.8 ล้านไร่  ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานที่เขื่อนสามารถส่งน้ าได้ประมาณ 
600,000 ไร่ ดังนั้น 6 ต าบลนี้ มีประชาชนอาศัยอยู่มากและอยู่พ้ืนที่สูงจึงไม่สามารถส่งน้ าได้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้องตั้งสถานีสูบน้ าที่ ต.ภูดิน และวางท่อเริ่มต้น 10 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 
600-700 ล้านบาท ซึ่ งตั้ งงบประมาณ ในปี  พ.ศ. 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงให้              
กรมชลประทานไปส ารวจเพ่ือท าแก้มลิงเพ่ือรองรับสถานีสูบน้ า โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 1. แก้มลิง      
หนองแซ่กลอย ต.ภูปอ มีความจุ 240,000 คิว 2. ฝายหวยแก้งใหญ่ ต.ภูปอ มีความจุ 80,000 คิว         
3.ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยแกลง ต.กลางหมื่น มีความจุ 600,000 คิว 4. ฝายห้วยกลอยตอนล่าง ต.ไผ่        
มีความจุ 150,000 คิว 5. ฝายห้วยกลอยตอนกลาง ต.ไผ่มีความจุ 120,000 คิว 6. ฝายห้วยบง ต.ภูปอ    
มีความจุ 200,000 คิว ฝายห้วยไผ่ตอนล่าง ต.นาจารย์มีความจุ 200 ,000 คิว และ7. ฝายห้วยศรีธน      
ต.ไผ่มีความจุ 200,000 คิว 

           1.2.2. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการก าหนดกรอบอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือ   
การสูญเสียรายได้ของหน่วยงานรัฐในการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่ก าหนดไว้        
ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 โดยนายพิสิฐ ลี้อาธรรม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

          สืบเนื่องจาก ปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพัฒนายกระดับวิถีชีวิตของประชาชนโดยผ่าน        
การด าเนินมาตรการ โครงการหรือกิจกรรมซึ่งอาศัยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจและ
หน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งของแต่ละหน่วยงานเพ่ือเข้าด าเนินการดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ซึ่งในการ
ด าเนินการเช่นว่านั้นหน่วยงานของรัฐย่อมจะต้องแบกรับภาระและค่าใช้จ่าย รวมทั้งสูญเสียรายได้       
จากการด าเนินการดังกล่าวเป็นจ านวนมาก เพ่ือแลกกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพ้ืนฟู
หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิต       
ของประชาชนตามแต่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 ที่มีความรุนแรงเช่นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติวนิัยการเงนิการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 28 บัญญัติให้การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินกิจกรรม มาตรการหรอืโครงการในข้างต้น รัฐบาลจะต้องรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสีย
รายได้ในการด าเนินการนั้น แต่ทั้งนี้ภาระของรัฐที่จะต้องรับผิดชอบต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน      
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก าหนดนั้น ส าหรับอัตราภาระที่รัฐต้องรับ
ชดเชยค่าใช้ง่ายในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการโครงการ หรือกิจกรรมซึ่งอาศัยรัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้นนั้น ในปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ       
ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ก าหนด
กรอบเพดานการใช้ เงินตามมาตรา 28 ไว้ที่ ไม่ เกินอัตราร้อยละ 30 ของงบประมาณประจ าปี           
ตามที่ปรากฏในประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง ก าหนดอัตราชดเชย
ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 28 พ.ศ. 2561 ลงวันที่  7 มิถุนายน 2561 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ใจความว่า 
วงเงินคงเหลือตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ณ วันที่  19 
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พฤศจิกายน 2564 มีกรอบวงเงินใช้ได้เพียงประมาณ 5,360 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย        
ในโครงการและมาตรการตา่ง ๆ ของภาครัฐในภายหน้าได้ โดยเฉพาะในโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
เพ่ือชดเชยให้แก่ชาวนาในฤดูกาลผลิต 2564/65 และคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ      
ได้มีมติขยายกรอบเพดานการใช้เงินตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
โดยเพ่ิมจากเดิมไม่เกินร้อยละ 30 เป็นไม่เกินร้อยละ 35 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้      
อัตรากรอบเพดานดังกล่าวเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐและส่งผล
กระทบกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอย่างมีนัยส าคัญ จึงขอเรียนถามว่า 

                          1. ปัจจุบันรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ    
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาทบทวนกรอบสัดส่วนเพดานการใช้เงิน
ตามมาตรา 28 เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการบริหารจัดการตามความในมาตรา 28 โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาก าหนดสัดส่วนดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง ภาระทางการคลัง
อย่างไร รวมทั้งสถานะในการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินกิจกรรม มาตรการ 
หรือโครงการ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจใจปัจุบันมีจ านวนเงินเท่าใด และ
ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการดังกล่าวในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร      
มีความคุ้มค่าต่อการด าเนินการหรือไม่ 
                                   2. การชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลัง พ .ศ . 2561 ในส่วนของธนาคารพาณิ ชย์หรือสถาบันการเงินที่ เป็ นของรัฐ                  
ในปีงบประมาณ 2563 และในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 อย่างหนัก รัฐบาลได้ด าเนินการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ใด ๆ ให้แก่สถาบัน
การเงินเหล่านั้นหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด 
             3. การชดเชยให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการ ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มีความเพียงพอต่อ   
การสูญเสียรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานเหล่านั้นสูญเสียไปจากการด าเนินการดังกล่าวหรือไม่        
ขอทราบรายละเอียด 
        นายอาคม เติม พิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั ง             
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบกระทู้ถามว่า  ในกรอบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของ
ประเทศไทยนั้น ข้อมูลล่าสุดอยูที่  60.87 ในเดือนพฤษภาคม 2565 เกินกรอบที่ได้ก าหนดไว้เกิน          
60 เปอร์ เซ็ นต์  เพี ยง เล็ กน้ อยนั บ ว่ า เป็ นการบริห ารจัดการได้ เป็ นอย่ างดี  ซึ่ ง เดิ มคาดว่ า                      
ในสิ้นปีงบประมาณหนี้สาธารณะจะเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ แต่รัฐบาลจะมีแนวทางในการบริหารจัดการ     
หนี้สาธารณะ คือ 1. การก่อหนี้ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ และมีวงเงิน
ที่เตรียมไว้ส าหรับโครงการต่าง ๆ ของราชการและรัฐวิสาหกิจที่เป็นการลงทุนเพ่ือการพัฒนาและ
ต้องการใช้แหล่งเงินกู้ ซึ่งนอกเหนือจากแหล่งเงินงบประมาณ 2. หนี้ที่มีอยู่เดิม 10 ล้านล้านบาท        
จะมีวิธีบริหารจัดการโดยใช้แนวทางในการน าเสนอแผนบริหารจัดการหนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ 
สาเหตุที่น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้น คือ 1. โครงการพัฒนาเมื่อมีความพร้อมในการด าเนินการบรรจุไว้
ในแผนงานการก่อหนี้ใหม่ 2. หนี้สาธารณะเดิมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์     
โควิด-19 ซึ่งได้ออกพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟู
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เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และ
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.กู้เงินช่วยโควิด-19 ฉบับที่ 2) กรอบวงเงิน     
5 แสนล้านบาท โดยสว่นใหญ่จะเป็นการกู้เงินในระยะสั้นเมื่อครบก าหนดก็จะเจรจา (Bond Switching) 
ขอยืดระยะเวลาการช าระหนี้ออกไป ซึ่งจะมีหนี้ครบในมิถุนายน 2566 ก็เจรจาไปแล้ว ดอกเบี้ยโลก      
ที่ปรับขึ้นนั้น จะมากระทบกับดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยด้วย ซึ่งการตั้งงบประมาณของไทยในแต่ละปีนั้น
ขึ้นอยู่กับแนวโน้ม อัตราดอกเบี้ยโลก หากมีการปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นมากก็จะน างบกลางมาช าระหนี้ 

       1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub) ในประเทศไทย โดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

        - นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขอถอนกระทู้ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 153 

      1.2.4 ก ระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง แนวทางการด า เนิ นการตามข้ อ เรี ยก ร้ อ ง            
ของประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พระราชบัญญั ติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า  พ .ศ. 2562 โดยนายมานพ คีรีภู วดล สมาชิก               
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                                      - ขอเลื่อนกระทู้ออกไปก่อน 

    1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
                            1.3.1 กระทู้ถามเรื่อง การพัฒนาแม่น้ าคลอง แหล่งต้นน้ า ซึ่งเกิดจาก
เทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือป้องกันน้ าหลาก น้ าท่วมในฤดูฝน และหาวิธีกักเก็บ น้ า
เพ่ือใช้ในการเกษตร โดยศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ 
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.2 กระทู้ถามเรื่อง ขอให้ด าเนินการส ารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย 
โดยนายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ท้ังนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
                             1.3.3 กระทู้ ถามเรื่อง การแก้ ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอน         
โดยนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้ คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                              1.3.4 กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาถนนสี่แยกลาดบัวขาว ต าบลลาดบัวขาว 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  โดยนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี      
ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม         
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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                             1.3.5 กระทู้ถามเรื่อง การอนุรักษ์รักษาแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุในเขต
พ้ืนที่ภาคใต้ โดยนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
              2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวฒุิสภา จ านวน 2 เรื่อง 

                                  (1) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                  ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)     
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ ศ. 2563 แล้ว 

                     (2) รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 2564  

                ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)        
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบร้ายงานผลการด าเนินการตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอแล้ว  

           ที่ประชุมรับทราบ 

               2.2 รับทราบรายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพีระวิทย์               
เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม 

                    ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหานายพีระวิทย์ 
เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม ว่าได้กระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและกรรมาธิการ          
พ.ศ. 2563 ข้อ 8, 9, 10, 17 และข้อ 20 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเรียนให้สภาได้รับทราบ ตามข้อบังคับ  
การประชุมฯ ข้อ28 วรรคสาม 

                    ที่ประชุมรับทราบ 

                    ประธานฯ ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะน าเรื่องดังต่อไปนี้  ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
ได้แก่ ระเบียบวาระท่ี 7.7 คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติ
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นการขอขยาย         
ครั้งที่ 6  

                    - ที่ประชุมเห็นชอบให้กรรมาธิการขยายระยะเวลาออกไปตามที่ร้องขอ 

                  ประธานฯ  แจ้งเรื่องที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระมีทั้งหมด จ านวน  4 เรื่อง 
                  - คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรขอขยายระยะเวลาเรื่องร้องเรียน

จริยธรรมของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ จ านวน 2 เรื่อง  คือ  
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                      1. เรื่องของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        
แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ออกไปอีก 30วัน นับตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2565         
ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นการขอขยายครั้งที่ 4  เพราะคณะกรรมการอยู่ในระหว่างการรวบรวม
หลักฐานเกี่ยวข้องและมีจ านวนมาก 

                     ที่ประชุมเห็นชอบ 

                      2. เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน จริ ยธ รรมของน ายมงคลกิ ตติ์  สุ ขสิ น ธารานน ท์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์  ครั้งที่ 8 กรณีการโพสต์
ข้อความในเฟสบุ๊คออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม  2565 

                    ที่ประชุมเห็นชอบ 

                      3. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวขอขยายเวลาในการพิจารณาศึกษาญัตติ
แนวทางในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยว ของประเทศไทยออกไป 90 วัน  นับตั้งแต่
วันที่ 19 กรกฏาคม 2565  

                   ที่ประชุมเห็นชอบ 

                     4. การตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กร
อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนแทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ต าแหน่ง เพราะนายชินวรณ์ 
บุณยเกียรติ ลาออก 

                         - ท่ีประชุม มีมติตั้ ง นายอิสระพงษ์ มากอ าไพ ในสัดส่วนของพรรค
ประชาธิปัตย์แทนต าแหน่งที่ว่าง 

               2.3 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
                 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แจ้งว่า  เลขาธิการคณะกรรมการ     
การเลือกตั้งอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ จึงขอเลื่อนการชี้ แจงรายงานออกไปเป็นกลางเดือน
กรกฎาคม 2565 
                     ที่ประชุมรับทราบ  

                        2.4 รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ   
ประเทศไทย ปี 2564  
                             ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (6) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(2) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจในการจัดท ารายงานผล         
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ต่อประชาชน โดยมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้การจัดท ารายงาน
ดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้กรรมการมาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาด้วย 
นอกจากนี้ มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท า
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รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเผยแพรให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย 

เมื่อสมาชิกฯ  ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึ่งสั่งปิดการประชุม        
เวลา 16.10 นาฬิกา  
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.10 นาฬิกา 
 
 
 
     ******************************************* 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
                    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
    


